

Số: /BC-HĐND

Krông Pa, ngày tháng năm 2023

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện Chương trình giám sát năm 2022 của HĐND huyện *(Báo cáo tại Kỳ họp thứ Mười Một, HĐND huyện khóa XII)*

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019; Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND năm 2015; Nghị quyết số 594/NQ-UBTVQH15 ngày 12 tháng 9 năm 2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội “*Hướng dẫn hoạt động giám sát của HĐND, Thường trực HĐND, Tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND*”.

Thực hiện Nghị quyết số 47/NQ-HĐND ngày 13/8/2021 của HĐND khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 “*Về Chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2022*”; Thường trực HĐND huyện báo cáo kết quả thực hiện chương trình giám sát năm 2022 của HĐND huyện như sau:

I. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

Năm 2022 là năm thứ hai của nhiệm kỳ HĐND huyện khóa XII, năm có ý nghĩa quan trọng, tạo nền tảng thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu của Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Krông Pa lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025. Trước tình hình kinh tế cả nước có sự biến động và vẫn còn ảnh hưởng của dịch COVID-19 nhưng HĐND huyện luôn chủ động, linh hoạt trong tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch giám sát năm 2022 phù hợp với tình hình thực tiễn. Thông qua các hoạt động giám sát, đã kịp thời nắm bắt thông tin và có các kiến nghị, đề xuất với cơ quan có thẩm quyền các giải pháp, biện pháp trong công tác chỉ đạo, điều hành, triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện. Hoạt động giám sát của HĐND đạt 100% kế hoạch đã đề ra tại Nghị quyết số 47/NQ-HĐND ngày 13/8/2021 của HĐND “*Về Chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2022*”.

1. Giám sát tại Kỳ họp

Trong năm 2022, HĐND huyện đã tổ chức 05 kỳ họp HĐND huyện. Trong đó, có 02 kỳ họp thường lệ (*Kỳ họp thứ Năm, thứ Tám*) và 03 kỳ họp chuyên đề (*Kỳ họp thứ Tư, thứ Sáu, thứ Bảy*) để quyết định một số nội dung của địa phương theo thẩm quyền.

1.1. Xem xét các báo cáo công tác tại kỳ họp

Tại các kỳ họp, HĐND huyện đã thực hiện chức năng giám sát thông qua việc xem xét, thảo luận các báo cáo công tác của Thường trực HĐND, các Ban HĐND, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Chi cục Thi hành án dân sự huyện và các báo cáo của UBND huyện về tình hình kinh tế - xã hội; tình hình thực hiện ngân sách nhà nước; về công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí;

công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; báo cáo việc giải quyết khiếu nại, tố cáo và giải quyết kiến nghị của cử tri theo quy định.

Việc xem xét báo cáo của UBND huyện và các cơ quan là hoạt động giám sát chủ yếu của HĐND tại các kỳ họp, được thực hiện nghiêm túc, đúng luật định; qua đó, đánh giá về những kết quả đạt được, hạn chế, tồn tại, nguyên nhân và giải pháp khắc phục để các cơ quan triển khai thực hiện. Đối với các báo cáo của UBND huyện và các cơ quan tư pháp trình tại kỳ họp được Thường trực HĐND huyện phân công các Ban HĐND huyện thẩm tra, cho ý kiến trước khi trình HĐND huyện xem xét, quyết định. Đây là phương thức giám sát hiệu quả, qua đó cũng thể hiện sự chia sẻ, sẵn sàng đồng hành của HĐND huyện với UBND huyện, lắng nghe ý kiến của cử tri và Nhân dân, cùng với hệ thống chính trị của huyện cố gắng, nỗ lực vượt bậc trong những tháng cuối năm để nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đạt được kết quả cao nhất, đảm bảo tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, góp phần đưa chính sách pháp luật đi vào cuộc sống, đáp ứng được yêu cầu của thực tiễn.

Năm 2022, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của các cấp ủy Đảng; giám sát của HĐND; điều hành quyết liệt của chính quyền các cấp và phối hợp tích cực của Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội; sự đoàn kết nhất trí, đồng thuận cao của các tầng lớp Nhân dân trong huyện và sự đồng hành của các doanh nghiệp, huyện ta đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận trong công tác vừa phòng chống dịch hiệu quả, vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. So với Nghị quyết của HĐND huyện đề ra, có 21/23 chỉ tiêu kinh tế - xã hội đạt và vượt kế hoạch, góp phần quan trọng vào những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội chung của đất nước, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng và nhà nước.

1.2. Xem xét các báo cáo giám sát

Tại Kỳ họp thứ Năm và thứ Tám, HĐND huyện khóa XII, HĐND huyện đã xem xét 06 báo cáo, gồm: (1) Kết quả giám sát về “Tổ chức, hoạt động, thực hiện các chế độ - chính sách và điều kiện đảm bảo hoạt động của HĐND cấp xã trên địa bàn huyện”; (2) Kết quả giám sát về “Công tác quản lý nhà nước và hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn huyện”; (3) Kết quả giám sát về “Việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ Hai, thứ Ba, Hội đồng nhân dân huyện khóa XII”; (4) Kết quả giám sát về “Công tác quản lý, sử dụng đất thuộc thẩm quyền UBND cấp xã giai đoạn 2017-2021”; (5) Kết quả khảo sát về “Công tác quản lý quy hoạch cấp xã giai đoạn 2016-2021”; (6) Kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ Năm và các Kỳ họp trước của HĐND huyện khóa XII chưa được giải quyết hoặc giải quyết chưa dứt điểm;

Trước khi HĐND huyện xem xét các báo cáo của UBND huyện về kết quả xử lý, giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại Kỳ họp, Thường trực HĐND huyện đã phân công cho các Tổ đại biểu HĐND huyện giám sát kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trên địa bàn, các Ban HĐND huyện thẩm tra trước khi Thường trực HĐND huyện giám sát và báo cáo HĐND huyện. Tại các Kỳ họp thứ

Năm, thứ Tám, HĐND huyện đã ban hành 02 nghị quyết¹ để làm cơ sở cho UBND huyện và các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm xem xét, giải quyết dứt điểm ý kiến, kiến nghị của cử tri, báo cáo HĐND huyện tại Kỳ họp giữa năm 2023. Đa số các đại biểu HĐND huyện đánh giá cao về kết quả giám sát của Thường trực HĐND huyện, đồng thời đây cũng là kênh thông tin quan trọng để đại biểu HĐND huyện thảo luận, nêu ý kiến hoặc chất vấn các cơ quan, đơn vị có liên quan tại kỳ họp.

1.3. Giám sát qua hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn

Hoạt động chất vấn được HĐND huyện chú trọng, nội dung trọng tâm, chất vấn có trọng điểm, tập trung vào những vấn đề cử tri quan tâm. Trước mỗi kỳ họp, Thường trực HĐND huyện đã ban hành văn bản đề nghị các đại biểu HĐND huyện thông qua các hoạt động khảo sát, giám sát, tiếp xúc cử tri, tiếp công dân đăng ký nội dung chất vấn tại kỳ họp gửi trước về Thường trực HĐND huyện để tổng hợp, chuẩn bị phiên chất vấn tại kỳ họp đảm bảo theo quy định. Tại kỳ họp, Chủ tọa điều hành kỳ họp luôn đổi mới phương thức chất vấn và thực hiện lồng ghép phiên thảo luận và chất vấn tại Hội trường để tạo điều kiện cho đại biểu chất vấn, tranh luận, tạo không khí sôi nổi, thu hút sự quan tâm của đại biểu HĐND, cử tri trong huyện.

Tại các Kỳ họp thứ Năm, thứ Tám, HĐND huyện khóa XII có 03 đại biểu HĐND huyện tham gia chất vấn với 05 nội dung² thuộc trách nhiệm quản lý Nhà nước của các cá nhân có thẩm quyền.

¹ (1) Nghị quyết số 121/NQ-HĐND ngày 15/7/2022 của HĐND huyện về kết quả giám sát chuyên đề của Hội đồng nhân dân huyện năm 2022 “Về tổ chức, hoạt động, thực hiện các chế độ - chính sách và điều kiện đảm bảo hoạt động của HĐND cấp xã trên địa bàn huyện”.

(2) Nghị quyết số 122/NQ-HĐND ngày 15/7/2022 của HĐND huyện về kết quả giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện “Việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ Hai, thứ Ba, Hội đồng nhân dân huyện khóa XII”.

² (1) Nội dung chất vấn Chánh án Tòa án nhân dân huyện tại Kỳ họp thứ Năm: Đề nghị đồng chí đưa ra những giải pháp rút ngắn rút gọn thời gian giải quyết các vụ án dân sự trong thời gian tới, vì hiện nay thời gian xét xử còn chậm, thời gian xác minh bị kéo dài.

(2) Nội dung chất vấn ông Nguyễn Tiến Đăng – Phó Chủ tịch UBND huyện tại Kỳ họp thứ Năm: Đề nghị đồng chí đề ra các giải pháp giải quyết vấn đề tảo hôn, kết hôn cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

(3) Nội dung chất vấn Giám đốc Bưu điện huyện tại Kỳ họp thứ Năm: Hiện nay, việc cấp thẻ CCCD thuộc trách nhiệm của Công an xã, vậy đối với các trường hợp người dân đã nộp lệ phí bưu chính công ích để cấp phát thẻ CCCD (với số tiền 26.000 đồng) thì người dân có được hoàn trả lại số tiền đó không? Bưu điện huyện có thu phí 46.000 đồng đối với đồng bào DTTS và 226.000 đồng đối với người kinh khi thực hiện đính chính số CCCD, mà không có biên lai, đề nghị đồng chí cho biết có đúng quy định không?

(4) Nội dung chất vấn Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường tại Kỳ họp thứ Tám: Bất cập hiện nay trong quá trình nhân dân thực hiện thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất, có những hộ dân đang khó khăn về nhà ở (tại các khu vực vùng ven trung tâm thị trấn như Tổ dân phố 3;7;10) muốn chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất ở trên thửa đất có diện tích rộng (vị trí xin chuyển mục đích cần có khoảng lùi tiếp giáp với lộ giới đường vào sâu 10m, để chừa làm sân vườn và dự phòng khi mở rộng đường thì không ảnh hưởng đến nhà ở), nhưng khi tiến hành đo đạc để chuyển đổi mục đích thì bị tách thành thửa đất mới (thửa mới yêu cầu phải tiếp giáp mặt đường). Khi người dân có nhu cầu xây dựng nhà ở tại vị trí mong muốn (chừa sân trước, vườn, trồng rau), thì lại xây sai vị trí chuyển mục đích sử dụng đất, nên để làm nhà đúng vị trí chuyển mục đích phải chuyển thêm diện tích đất ở rất nhiều, điều này gây phiền hà và tốn kinh phí, ảnh hưởng đến kinh tế của người dân vì người dân nghèo. Với trò Lãnh đạo phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Krông Pa đồng chí cho biết nên có biện pháp nào để giải quyết tạo điều kiện thuận lợi cho người dân được chuyển đổi phù hợp với nhu cầu và định hướng phát triển của xã hội và tình hình thực tế tại đại bàn huyện Krông Pa?

Tại phiên chất vấn, nội dung trả lời chất vấn của lãnh đạo UBND huyện và Trưởng các phòng, ban ngành có liên quan cơ bản đầy đủ, giải trình và làm rõ nhiều vấn đề đại biểu quan tâm, thể hiện trách nhiệm của người đứng đầu. Kết thúc phiên chất vấn, Chủ tọa kỳ họp kết luận nội dung chất vấn và đề nghị UBND huyện, các phòng, ban, ngành liên quan tiếp thu ý kiến đại biểu; đồng thời, căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ được giao và tình hình thực tiễn để đề ra các giải pháp, lộ trình khắc phục những tồn tại, hạn chế, báo cáo kết quả thực hiện với HĐND huyện, làm cơ sở để Thường trực HĐND, các Ban HĐND, đại biểu HĐND huyện và cử tri theo dõi, giám sát.

1.4. Xem xét quyết định của UBND huyện, nghị quyết của HĐND cấp xã có dấu hiệu trái với Hiến pháp, luật, văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước và nghị quyết của HĐND huyện

Năm 2022, qua theo dõi, nghiên cứu, HĐND huyện chưa phát hiện văn bản có dấu hiệu trái với Hiến pháp, luật, văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên và nghị quyết của HĐND huyện.

2. Giám sát chuyên đề

Năm 2022, HĐND huyện đã tổ chức giám sát chuyên đề “Về tổ chức, hoạt động, thực hiện các chế độ - chính sách và điều kiện đảm bảo hoạt động của HĐND cấp xã trên địa bàn huyện”. Kết thúc hoạt động giám sát, Đoàn giám sát báo cáo Thường trực HĐND huyện kết quả giám sát trước khi trình HĐND huyện xem xét tại Kỳ họp thứ Năm và HĐND huyện đã thảo luận, thống nhất ban hành Nghị quyết số 121/NQ-HĐND ngày 15/7/2022 “Về tổ chức, hoạt động, thực hiện các chế độ - chính sách và điều kiện đảm bảo hoạt động của HĐND cấp xã trên địa bàn huyện”, gửi đến các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện các kiến nghị qua giám sát của HĐND huyện.

Nội dung giám sát tập trung vào việc thực hiện các nghị quyết của HĐND và những vấn đề có tính thời sự, bức xúc được nhiều cử tri quan tâm, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát của HĐND huyện. Việc tổ chức, triển khai giám sát được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định, phương thức giám sát tiếp tục được đổi mới, đề cương giám sát được xây dựng chi tiết, tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị chịu sự giám sát xây dựng báo cáo đúng nội dung, yêu cầu. Báo cáo kết quả giám sát đã đánh giá đúng thực trạng kết quả đạt được, nêu rõ những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân, từ đó, đưa ra những kiến nghị để các cơ quan liên quan có biện pháp khắc phục kịp thời.

3. Việc điều hòa hoạt động giám sát đã được Thường trực HĐND huyện quan tâm chỉ đạo sát sao, kịp thời, cả về nội dung, đối tượng, thời gian, địa điểm giám sát

(5) Nội dung chất vấn Trưởng Phòng Kinh tế và Hạ tầng tại Kỳ họp thứ Tám: Đề nghị cho biết việc thu lệ phí đối với các hộ kinh doanh buôn bán nhỏ trên khu vực chợ khi thu có biên lai cấp phát của nhà nước hay không? Đề nghị cho biết việc thu phí đối với các hộ buôn bán nhỏ dọc vỉa hè, ngoài phạm vi quản lý chợ là có đúng quy định không ?

Sau khi tình hình dịch COVID-19 được kiểm soát, các hoạt động của các cơ quan trở lại bình thường, trong đó hoạt động giám sát, khảo sát đã được Thường trực HĐND, các Ban HĐND huyện chú trọng tiến hành theo kế hoạch đã đề ra từ đầu năm. Do đó, để bảo đảm nâng cao hiệu quả hoạt động, tránh trùng lặp, chồng chéo về nội dung, thời gian giám sát, Thường trực HĐND huyện đã chỉ đạo, điều hòa phối hợp hoạt động giám sát của HĐND, Thường trực HĐND và các Ban HĐND huyện.

Nhìn chung, năm 2022 Thường trực HĐND huyện đã bám sát Chương trình giám sát của HĐND, Thường trực HĐND huyện đề chủ động triển khai thực hiện có hiệu quả các yêu cầu, nhiệm vụ đề ra với nhiều đổi mới, đạt được nhiều kết quả quan trọng, đóng góp tích cực đối với quyết định các vấn đề phát triển kinh tế- xã hội của địa phương, được Nhân dân và cử tri ghi nhận. Hoạt động giám sát tiếp tục được nâng cao về chất lượng, từ việc lựa chọn nội dung mang tính thời sự, đối tượng giám sát, phương thức giám sát cũng có nhiều đổi mới, đặc biệt là nghị quyết và báo cáo kết quả sau giám sát được chú trọng đầu tư nên đạt chất lượng, hiệu quả thực sự; làm chuyển biến tích cực cả về mặt nhận thức, hành động và cách thức tổ chức thực hiện của cơ quan giám sát và đối tượng chịu sự giám sát, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND huyện.

II. Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân

1. Tồn tại, hạn chế

Bên cạnh những kết quả đạt được nêu trên, hoạt động giám sát của HĐND huyện vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, đó là:

- Hoạt động giám sát thông qua hình thức chất vấn của đại biểu HĐND huyện tại các kỳ họp thường lệ nhìn chung còn ít, lựa chọn vấn đề chất vấn, nhất là những vấn đề bức xúc được dư luận, cử tri quan tâm còn hạn chế, một số đại biểu chưa phát huy hết trách nhiệm của người đại biểu dân cử.

- Công tác chuẩn bị các hồ sơ, tài liệu trình Kỳ họp của UBND huyện vẫn còn chậm so với kế hoạch đề ra.

- Công tác phối hợp với Đoàn giám sát của một số đơn vị, địa phương chịu sự giám sát chưa thực sự tốt: Thực hiện chế độ gửi báo cáo, chất lượng báo cáo chưa đảm bảo theo yêu cầu; đối với những vấn đề yêu cầu bổ sung làm rõ qua giám sát trực tiếp, các đơn vị chịu sự giám sát chưa thực hiện kịp thời đã làm ảnh hưởng đến việc tổng hợp kết quả báo cáo của Đoàn giám sát.

2. Nguyên nhân của tồn tại, hạn chế

- Một số đại biểu HĐND huyện hoạt động kiêm nhiệm nên chưa dành nhiều thời gian tham gia các hoạt động của HĐND theo quy định; việc đầu tư nghiên cứu báo cáo kết quả giám sát, các văn bản pháp luật có liên quan có lúc chưa đáp ứng yêu cầu.

- UBND huyện chưa thực sự quyết liệt trong công tác chỉ đạo, điều hành, đôn đốc các cơ quan chuyên môn trong việc chuẩn bị các nội dung trình kỳ họp.

- Thủ trưởng một số đơn vị, địa phương chưa nhận thức đầy đủ về vị trí, vai trò và tầm quan trọng trong hoạt động giám sát của HĐND.

III. KIẾN NGHỊ

1. UBND huyện

- Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan trong việc nêu cao tinh thần trách nhiệm giải quyết dứt điểm các ý kiến, kiến nghị của cử tri, các kiến nghị qua giám sát, khảo sát của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND huyện; có giải pháp chấn chỉnh các địa phương trong công tác phối hợp, chuẩn bị các báo cáo để làm việc với các Đoàn giám sát của HĐND huyện đảm bảo chất lượng và đúng thời gian quy định, nếu không Thường trực HĐND và các Ban HĐND huyện sẽ không xem xét các nội dung do các đơn vị, địa phương này trình tại kỳ họp HĐND huyện.

- Chuẩn bị hồ sơ, tài liệu đầy đủ, đảm bảo thời gian theo quy định để các Ban HĐND huyện thẩm tra đúng tiến độ đã được Thường trực HĐND huyện phân công.

2. Tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND huyện

- Các Tổ đại biểu HĐND huyện cần nghiên cứu để chủ động tổ chức hoạt động giám sát của Tổ theo quy định.

- Đại biểu HĐND cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, tham gia tích cực vào hoạt động giám sát và chất vấn tại kỳ họp.

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện Chương trình giám sát năm 2022 của HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026; Thường trực HĐND huyện báo cáo Kỳ họp thứ Mười Một, HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026./.

Nơi nhận:

- TT Huyện ủy (b/c);
- Tổ đại biểu HĐND tỉnh;
- TT HĐND huyện;
- Lãnh đạo UBND huyện;
- TT.UBMTTQVN huyện;
- Các Ban HĐND huyện;
- Đại biểu HĐND huyện, khoá XII;
- Văn phòng Huyện ủy;
- Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy;
- VP HĐND-UBND huyện;
- TT HĐND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT, HĐND (N).

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nay Quyên